
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2/2561 

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

เวลา 09.30 น. 
.......................................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภา อบต.สายทอง สหเดช แก้วมะณี  
2 นางสุนิสา อภัยจิต รองประธานสภา อบต.สายทอง สุนิสา อภัยจิต  
3 นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ยม ชุ่มยิ้ม  
4 นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 - ไม่มา -  
5 นายสมพงษ์ สุขทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมพงษ์ สุขทอง  
6 นายศิริชัย ตันเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 - ไม่มา -  
7 นายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พินิจ บุญปกครอง  
8 นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 วิโรจน์ เฉลิมฤกษ์  
9 นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 - ไม่มา -  

10 นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 มานะศิลป์ คงเจริญ  
11 นายวิรัตน์ ชูชีพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 วิรัตน์ ชูชีพ  
12 นางสมหมาย สุภาภพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมหมาย สุภาภพ  
13 นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 - ไม่มา -  
14 นายทวี กันภัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ทวี กันภัย  
15 นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ส าราญ สังข์ทอง  
16 นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ณรงค์ ศรีสวัสดิ์  
17 นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ เลขานุการสภา อบต. ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง สมศักดิ์ นิ่มพงษ์  
2 นายเยื้อง มาประเสริฐ รองนายก อบต.สายทอง เยื้อง มาประเสริฐ  
3 น.ส.อุบล เฉลิมจักร์ รองนายก อบต.สายทอง อุบล เฉลิมจักร์  
4 นายอภิชาติ เพชรคุ้ม นักพัฒนาชุมชน อภิชาติ เพชรคุ้ม  
5 นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด พรเพ็ญ ทองดี  
6 นางสาววราภรณ์ ชัยกุล นักวิชาการคลัง วราภรณ์ ชัยกุล  
7 นางกันยารัตน์ เผ่นโผน ผอ.กองช่าง กันยารัตน์ เผ่นโผน  
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ผู้มาประชุม  จ านวน 12 คน 
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน  4  คน 

1. นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม.1 
2. นายศิริชัย ตันเจริญ  สมาชิกสภา อบต. ม. 2 
3. นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 
4. นายกวิน แย้มฤดี  สมาชิกสภา อบต. ม.7 

เริ่มประชุม            เวลา 09.30 น. 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ    บัดนี้สมาชิกสภา อบต.สายทอง มาประชุมครบจ านวน 12 ท่าน ถือว่าครบ          
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ องค์ประชุมและมีผู้น าเข้าร่วม และกล่าวเชิญนายสหเดช แก้วมะณี ต าแหน่ง 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง กล่าวเปิดการประชุม และ 
 ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายสหเดช ฯ  เรียน นายก อบต.สายทอง และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผม ขอด าเนินการประชุมฯ  
ประธานสภา ฯ  ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสหเดช ฯ  - ไม่มี - 
ประธานสภา ฯ    
ระเบียบวาระท่ี 2         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 
   ตามที่ได้ประชุมสภา อบต.สายทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ไปแล้ว
   เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงาน
   การประชุมฯ ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหนไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งเลขานุการ
   สภาฯ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมด้วย 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 12 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายสหเดช ฯ  3.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2561 ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจง 
ประธานสภา ฯ รายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นายสมศักดิ์ ฯ ด้วยอ าเภอป่าโมก ได้แจ้งเรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินโครงการ          
นายก อบต. ฯ หรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือให้การสนับสนุน

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่ราคา
ยางพาราตกต่ า จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าโครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงถนนที่มีส่วนผสมของยางพารา หรือสิ่งอ่ืนๆที่ใช้ยางพาราเป็นล าดับแรก
อย่างน้อย 1 โครงการ (เอกสารแจกให้แล้ว) 

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0512 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2561 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกสารแจกให้แล้ว) 
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 - องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ได้ตรวจสอบแล้วตามหลักเกณฑ์การจ่ายขาด

เงินสะสมตามหนังสือสั่งการแล้ว และได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 
2561 และโครงการอยู่ ในแผนพัฒนาต าบลสี่ปี  เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2561                
(พ.ศ.2561 – 2564) จ านวน 2 โครงการ คือ 

 1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอลฟัลติกคอนกรีต  
 หมู่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1 ,000 เมตร หนา 0.05 เซนติเมตร หรือมีพ้ืนที่         

ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร เป็นเงิน 1,883,000 บาท 
 2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอลฟัลติกคอนกรีต  
 หมู่  7 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.05 เซนติเมตร หรือมีพ้ืนที่           

ไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร เป็นเงิน 107,000 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,990,000 บาท 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสหเดชฯ ถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.สายทอง 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
นางกันยารัตน์ ฯ กล่าวในที่ประชุมว่า แบบแปลนโครงการก่อสร้าง หมู่ 4 ที่ขอเพ่ิมจ านวนเงิน   
ผอ.กองช่าง เพ่ิมปริมาณ เนื้ องาน  เพ่ือให้พอเหมาะส าหรับจอดรถยนต์ส่ วนกลางของ                 

อบต.สายทอง 
นายสหเดชฯ  ถามในที่ประชุมว่า  
ประธานสภาฯ  1) พนักงานมาท างานสาย 
   2) ให้ผู้บริหารฯขอรถตัดหญ้า อบต.เอกราช มาตัดหญ้าเส้นหนองเจ็ดเส้น  
   3) การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ตรงเวลา 
นายสมพงษ์ฯ  กล่าวในที่ประชุมว่า ขอให้ลอกคลอง หมู่ 2 
สมาชิก ม.2 
นางสุนิสาฯ  กล่าวในที่ประชุมว่า เสียงตามสาย หมู่ 6 ไม่ดัง 
รองประธานสภาฯ 
นายส าราญฯ  กล่าวในที่ประชุมว่า ขอให้ตัดหญ้าคลองบางน้อย 
สมาชิก ม.8 
นายมานะศิลป์ฯ  กล่าวในที่ประชุมว่า ขอให้ซ่อมถนน หมู่ 5 (ยางมะตอย) เส้นวัดแสนสุข 
สมาชิก ม.5 
นายสหเดชฯ  กล่าวในที่ประชุมว่า ตามที่สมาชิกสภา อบต. ได้สอบถามมานั้น ขอให้ผู้บริหารฯ 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 
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นายเยื้องฯ  ชี้แจงรายละเอียด ตามที่สมาชิกสภา อบต.ซักถามมา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 
รองนายกฯ  1. ขยะถุงพลาสติก หมู่ 4 มีไม่มาก ช่วยกันดูแลทิ้งให้ลงถังขยะ 
   2. ถนนหมู่ 4 เป็นหลุมเป็นบ่อไม่มาก ยังใช้ได้ 
   3. น้ า ได้ประสานงานชลประทานแล้ว 
   4. คลองคะเชนท์ จะประสานงานกับ อบจ. ขอรถมาขุดลอกคลอง 
   5. รถบรรทุกดิน ที่วิ่งในต าบล ขอความเห็นเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ หรือ 10 ล้อ 
นายยมฯ  ตอบในที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสภาฯ เป็นรถ 6 ล้อ 
สมาชิก ม.1 
นางสาวพรเพ็ญฯ  กล่าวในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ไปศึกษาดูงานด้วย จ านวน 6 คน 
หน.ส านักปลัด 
นางสาววราภรณ์ฯ กล่าวในที่ประชุมว่า ขอให้สมาชิกสภาฯ ช่วยประชาสัมพันธ์การเสียภาษี  
นักวิชาการคลัง  ประจ าปี 2561 
นายอภิชาติฯ  ชี้แจงในที่ประชุมว่า เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ล่าช้า เนื่องจากธนาคาร 
นักพัฒนาชุมชนฯ  กรุงไทย มีประชาชนไปรับบริการจ านวนมาก ผม ไปธนาคาร ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
   ได้เบิกเงิน เวลา 13.00 น. 
นายสหเดชฯ  กล่าวในที่ประชุมว่า ขอเปลี่ยนเวลาเป็น 14.00 น. 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายสหเดชฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผม ขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ 
ปิดประชุม  เวลา 11.00 น. 
 
 
 
    (ลงชื่อ)    ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
          เลขานุการสภาฯ 
 
 
             (ลงชื่อ)       สหเดช แก้วมะณี     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสหเดช แก้วมะณี) 
            ประธานสภา อบต.สายทอง 
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    (ลงชื่อ)     มานะศิลป์ คงเจริญ    ประธานตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมานะศิลป์ คงเจริญ) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

       

    (ลงชื่อ)     ส าราญ สังข์ทอง        ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
     (นายส าราญ สังข์ทอง) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

  

 (ลงชื่อ)          ทวี กันภัย      ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
          (นายทวี กันภัย) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
 
 
     
 
 


